

Số: /BC-SNV

Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Về việc xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 6855/UBND-TH ngày 15/08/2022 của UBND tỉnh về việc chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa của tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 6209/UBND-KSTTHC ngày 26/07/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung cải cách hành chính tỉnh;

Sở Nội vụ báo cáo kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề xuất việc xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa như sau:

### **I. KẾT QUẢ CHO Ý KIẾN VỀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA**

Ngày 16/08/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1652/SNV-CCHC&VTLT lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính và làm việc tại Bộ phận Một cửa của tỉnh Đắk Lắk. Sở Tư pháp và Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ý kiến của Sở Tư pháp: việc đề nghị xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là có cơ sở về thẩm quyền (thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh). Tuy nhiên, cần phải có ý kiến của Bộ, ngành ở Trung ương theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

2. Ý kiến của Sở Tài chính: hiện nay, Trung ương chưa ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW. Do đó không có cơ sở để tham mưu ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa và quy định mức chi hỗ trợ, thù lao cho thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

\* Riêng Văn phòng UBND tỉnh: tính đến 15h00' ngày 31/8/2022, chưa có ý kiến.

## II. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA SỞ NỘI VỤ

Sau khi nghiên cứu văn bản trả lời của Bộ Nội vụ và tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan về xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa; Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh như sau:

Thứ nhất, về quan điểm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính và làm việc tại Bộ phận Một cửa là cần thiết và phù hợp để tạo động lực, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Thứ hai, về thẩm quyền ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính và làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là có cơ sở về thẩm quyền (*thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh*).

Thứ ba, về nội dung và kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp, thù lao cho thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là không có cơ sở để tham mưu (*Do hiện nay, Trung ương chưa ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về xây dựng chính sách về thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính và người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp*).

Do đó, Sở Nội vụ chưa có cơ sở để tham mưu xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác cải cách chính hành chính; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ báo cáo và kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh;
- GD, PGD Sở (Đ/c Hùng);
- Lưu: VT, CCHC&VTLT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Mạnh Hùng**

